
สรุปรายงานการประชุม 
คณะกรรมการการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการสำนักงานเลขานุการกรม (กพว.) ประจำปี 2566 

ครั้งที่ 3/2566 
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – ๑2.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายวินัย รอดไทร  เลขานุการกรม     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศรภัฐ ชูกะนันท์  หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร  กรรมการ 
3. นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร กรรมการ 
4. นายมาโนช แสงวิภาสนภาพร หัวหน้ากลุ่มอาคารและสถานที่   กรรมการ 
5. นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์  กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ   กรรมการ 
6. นายวิทยา ประเทศ  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ             กรรมการและเลขานุการ  
7. นางสาวสานิตา สาแล  นักจัดการงานทั่วไป       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ร่วมประชมุ นางสาวปรียาภรณ์ สุขอุบล  นักวิชาการพัสดุ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 นายวินัย รอดไทร เลขานุการกรม ประธานชี้แจงสำนักงานเลขานุการกรมจากการที่ นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ 
และนายพีรัช ธเนศฐิติวัชร์ ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประกวด LIKE Talk Award ปี 7 รอบคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน  
2566 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย นำเสนอผลงาน วิจัยพัฒนาจากงานประจำสู่งานวิจัย  
(Routine to Research)  เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร  เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมอนามัยได้แสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง ก้าวไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
ได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการ เพราะไม่ค่อยเห็นบทบาทในลักษณะนี้ จากหน่วยงานสนับสนุนและคณะกรรมการ
ให้กำลังใจหน่วยงานสนับสนุนในการทำงานด้านวิชาการต่อไป  
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

               - ไม่มี 

 

 
   
         
    



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ ได้ชี้แจงว่า ไดจ้ัดทำคู่มือพัฒนาจากงานประจำสู่งานวิจัย  (Routine to  

Research) เรื ่อง ปุ๋ยอินทร์ทรีย์จากเศษอาหารลดปริมาณขยะอินทรีย์จากเศษอาหาร  และนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพิ่มแร่ธาตุในดิน โดยเฉพาะปริมาณอินทรียวัตถุที่จะช่วยให้ดินดูดยึดตรึงธาตุอาหารหลักได้สูงทำให้
โครงสร้างของดินดีขึ้น เพิ่มปริมาณฟอสฟอรัส ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้รากพืชแข็งแรง 
เหมาะใช้ปลูกพืชที ่ผล ิตดอกผลิตผล ข ้อมูลดังกล่าวเป็นตัวอย่างการนำเสนอผลงานฯ ตามลิงค์ URL 

https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi2565/download/?did=211708&id=109503&reload= 

 
 

 

 
 
 

https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi2565/download/?did=211708&id=109503&reload=


๓ 

 
 

โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด LIKE Award ให้คำแนะนำ สรุปประเด็น ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการชื่นชมสำนักงานเลขานุการกรมในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนมีความประทับใจในการ

นำเสนอผลงานเนื่องจากไม่เคยเห็นบทบาทในการทำงานด้านวิชาการ 
 2. ให้กำลงัใจในการทำงานด้านวิชาการต่อไป ในบทบาทของหน่วยงานสนับสนุน  
 3. คณะกรรมการหวังว่าจะนำงานวิจัยที่นำเสนอไปต่องานให้เกิดในภาพกรมต่อไป 

    โดยการจัดทำพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (Routine to Research) เรื่องปุ๋ยอินทรีย์จาก
เศษอาหารดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM)  และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization : LO) 
และได้ดำเนินงาน ทำคู่มือ R2R เรื่องปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร
https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi2565/download/?did=211708&id=109503&reload=    
และหวังว่าจะได้แก้ปัญหา ลดการทิ้งเศษอาหารในโรงอาหาร กรมอนามัย เพิ่มแรธ่าตุในดนิให้มคีุณภาพเหมาะ

สำหรบัปลูกพืช ตน้ไม ้ตา่งๆ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (Routine to Research) เร่ืองปุ๋ยอินทรีย์
จากเศษอาหาร เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในเรื่องการกำจัดขยะที่ถูกต้องและนำข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน
เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้พัฒนาพื้นที่โดยรอบกรมอนามัย ซึ่งกลุ่มงาน
อาคารสถานที่ เป็นผู้รับผิดชอบให้มีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น ต่อไป 

 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oots.anamai.moph.go.th/th/kpi2565/download/?did=211708&id=109503&reload=


๔ 

นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์ แจ้งว่า สรุปแผนการดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน ยังคงใช้แผนดำเนินการเดิมต่อเนื่อง ในรอบ 5 เดือนหลัง 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  นางสาวสานิตา สาแล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ขอปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานงาน 

วิชาการของสำนักงานเลขานุการกรม ในปี 2567 ควรจะดำเนินการงานวิชาการในประเด็นใด 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้กรรมการ ซึ่งกรรมการเป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่แล้ว ให้ไปดำเนินการคัดเลือกและหารือภายใน
กลุ่ม ว่าจะดำเนินการงานวิจัย หรืองานวิชาการเรื่องใด  ยกตัวอย่าง เช่น งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

 นางสาวสานีตา สาแล ผู้บันทึกรายงานการประชุม       
           นายวินัยรอดไทร      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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๑๐ 

 
 
 
 
 


